

TÒA SOẠN
SỐ 02 TRẦN VĂN SẮC
THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
TỈNH SÓC TRĂNG
ĐIỆN THOẠI: 0299.3822499
FAX: P.TKXB: 0299.3828839
P.HCTS: 0299.3622049
www.baosoctrang.org.vn
Email: toasoanbaosoctrang@gmail.com

SÓC TRĂNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG



NĂM THỨ BA MƯƠI HAI
Số 142 (3.745)

THỨ HAI

25/11/2024

(Ngày 25 tháng Mười năm Giáp Thìn)

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ XIV

Đóng góp cho dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

➤ 2



Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: HẢI HÀ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác binh vận có nhiệm vụ quan trọng



➤ 2

Nhân dịp buổi họp mặt truyền thống lần thứ 24 ngành Binh vận, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi hoa chúc mừng.

Ảnh: KIM NGỌC

Thanh tra tỉnh:

Nhiệm vụ nặng nề đối với công tác thanh tra kinh tế trong giai đoạn hiện nay

➤ 8

Huyện Trần Đề phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào Khmer

Kỳ 2: Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

➤ Trang 3



HĐND tỉnh Sóc Trăng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại huyện Mỹ Xuyên

Đồng chí Lê Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng (thứ 4 bên trái sang) cùng các thành viên đoàn giám sát tại Trung tâm Y tế mới huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).
Ảnh: HOÀNG LAN



Ngày 22/11, đồng chí Lê Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng dẫn đầu đoàn giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh có buổi giám sát thực tế tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND huyện Mỹ Xuyên.

Theo đó, cử tri huyện Mỹ Xuyên kiến nghị các nội dung về việc thực hiện phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp và thực trạng trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Tình hình cung cấp và chất lượng nước sinh hoạt nông thôn trên tuyến Đường tỉnh 940. Kiến nghị thu hẹp lại các vòng xoay nút giao thông Đường tỉnh 940 tại xã Hòa Tú 2; thu hẹp vòng xoay nút giao thông Đường tỉnh 936 và Đường tỉnh 937 tại xã Tham Đôn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Qua giám sát thực tế, đồng chí Lê Văn Hiếu đánh giá cao huyện Mỹ Xuyên trong phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với nút giao vòng xuyên giữa Đường tỉnh 940 với Đường tỉnh 940 cũ (vòng xoay Mũi Tàu), cử tri đề nghị thu hẹp, hiện đã được Sở Giao thông Vận tải triển khai điều chỉnh thu nhỏ đảo tam giác phân làn xe đường dẫn vào vòng xuyên để mở rộng khoảng cách từ nút giao vòng xuyên đến mép đường, tạo không gian cho các phương tiện xe ô tô, nhất là phương tiện xe có tải trọng lớn quay đầu rẽ theo nút giao vòng xuyên được an toàn, thuận lợi hơn trước đây. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2024.

Đối với các kiến nghị cung cấp nước sinh hoạt nông thôn trên tuyến Đường tỉnh 940, hiện huyện Mỹ Xuyên đang phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh khảo sát quy mô đầu tư thêm 1 tuyến ống bên còn lại trong năm 2026 sau khi trạm cấp nước tập trung xã Hòa Tú 1 được xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn huyện còn nhiều nơi chưa đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Đồng chí Lê Văn Hiếu thống nhất với địa phương là kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn sớm nhất có thể để đầu tư nước sinh hoạt cho huyện Mỹ Xuyên, bởi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để địa phương sớm được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Giám sát thực tế tại vòng xoay nút giao thông Đường tỉnh 936 và Đường tỉnh 937 tại xã Tham Đôn, đoàn giám sát nhận thấy kiến nghị của cử tri về việc thu hẹp vòng xoay là phù hợp thực tế. Đề nghị, UBND huyện Mỹ Xuyên phối hợp Sở Giao thông Vận tải để có hướng giải quyết sớm, nhằm đảm bảo người dân đi lại tiện lợi, an toàn. Đồng chí Lê Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện phương án tự chủ của Trung tâm Y tế huyện và việc đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, hiện Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên đã được đầu tư xây dựng mới hoàn tất nhưng chưa đưa vào sử dụng do chưa có trang thiết bị. Vì vậy, đồng chí Lê Văn Hiếu đề nghị các sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện Mỹ Xuyên chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu thầu các gói thầu trang thiết bị y tế mới, đồng thời tận dụng những trang thiết bị sẵn có, phấn đấu đưa trung tâm mới đi vào hoạt động vào quý I năm 2025 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt phục vụ chu đáo việc khám, điều trị bệnh cho người dân trong huyện.

HOÀNG LAN

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác binh vận có nhiệm vụ quan trọng

Sáng ngày 22/11, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, Ban Liên lạc Binh vận tỉnh Sóc Trăng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống lần thứ 24. Đến dự có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Thị Hoa - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Sách - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các cô, chú cán bộ lão thành cách mạng, các cô chú công tác trong ngành Binh vận tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi họp mặt, đại diện Ban Liên lạc Binh vận tỉnh Sóc Trăng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã ôn lại truyền thống của ngành Binh vận Sóc Trăng. Theo đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác binh vận được xác định là một nhiệm vụ chiến lược. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, công tác binh vận đã kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đánh thắng kẻ thù, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống ngành Binh vận tỉnh Sóc Trăng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, trong thời gian tới, Ban Liên lạc Binh vận tỉnh Sóc Trăng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ binh vận như lòng trung thành, mưu trí, gan dạ, sáng tạo, các cô chú trong cuộc sống hôm nay tiếp tục trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Thị



Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: KIM NGỌC

Cẩm Đào nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có sự đóng góp của biết bao đồng chí đồng bào, trong đó có sự tham gia quan trọng của cán bộ làm công tác binh vận. Không ít cán bộ binh vận tỉnh Sóc Trăng bị tù đầy, thương tật và nhiều đồng chí đã hy sinh. Trong suốt những năm công tác, chiến đấu trên mặt trận thâm lặng ấy, cán bộ ngành Binh vận tỉnh Sóc Trăng đã nêu gương sáng về lòng trung thành, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, cống hiến trọn đời vì nhiệm vụ binh vận của Đảng bộ và nhân dân giao phó. Những chiến công và lịch sử vẻ vang đó, sẽ mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng hôm nay và các thế hệ mai sau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn thông tin đến các cô, chú về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các công trình trọng điểm của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách đối với cán bộ và gia đình người có công; đặc biệt là các cô, chú làm công tác Binh vận của tỉnh.

KIM NGỌC

Đóng góp cho dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chiều ngày 22/11, tại Tỉnh ủy Sóc Trăng, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chuyên đề Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Dự họp có các thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phần thứ hai là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình, kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn và xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Qua nghiên cứu, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo báo cáo. Đồng thời đóng góp một số nội dung về: công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã

hội. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm bài học kinh nghiệm, tình hình đời sống người dân, thu nhập, việc làm vào dự thảo báo cáo. Chi tiết về những nội dung này sẽ gửi bằng văn bản đến Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sau cuộc họp cần hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề, làm cơ sở để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo nội dung được phân công của Tổ.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào cũng đồng tình với ý kiến bổ sung bài học kinh nghiệm cho dự thảo báo cáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các thành viên trong tổ cần nghiên cứu để hoàn thiện lại báo cáo, tránh dàn trải. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm chuẩn bị nội dung tiêu đề của báo cáo chính trị, bảo đảm vừa có tính khái quát vừa phải ngắn gọn, súc tích và ý nghĩa; mang tính định hướng cao, thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ, quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Theo đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, nội dung tiêu đề còn là khẩu hiệu hành động, dễ nhớ, dễ hiểu, tạo thuận lợi trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

HẢI HÀ



ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG TẶNG CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG CÁC KHÓA

Huyện Trần Đề phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào Khmer

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ngày càng phát triển. Diện mạo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều đổi thay rõ nét. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ huyện Trần Đề đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

KỶ 2: CƯỜNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Sự quyết tâm, chủ động của các cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ là tiền đề quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PHÁT HUY VAI TRÒ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

Những ngày này, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 trên địa bàn huyện Trần Đề đang diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự, các báo cáo chính trị trình đại hội nên đại hội không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng cùng phấn đấu hoàn thành những mục tiêu của nhiệm kỳ tới.

Chi bộ ấp Trà Đức, xã Viên An hiện có 32 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ bám sát nghị quyết của đại hội cùng sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chi bộ đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với nghị quyết đã đề ra. Tại ấp Trà Đức có 462 hộ dân, đồng bào Khmer chiếm trên 84% dân số. Thời gian qua, chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo, tạo điều kiện để nhân dân đoàn kết, cùng xây dựng địa phương phát triển. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn ấp có 51 hộ giàu, 97 hộ khá, 269 hộ trung bình, 39 hộ cận nghèo và 6 hộ nghèo.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Chi bộ ấp Trà Đức đã tin nhiệm bầu các đồng chí đủ phẩm chất, trí tuệ vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2027. Với đội ngũ cán bộ mới, chất lượng, đoàn kết, chi bộ xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Một trong số đó là "Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt theo kế hoạch, chỉ tiêu trên giao".

Đảng bộ huyện Trần Đề có 42 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với tổng số 3.267 đảng viên, trong đó, có 11 đảng ủy xã, thị trấn, 3 đảng ủy ngành và 28 chi bộ ngành. Đặc biệt có 30/57 chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy ở các xã, thị trấn có đồng đồng

bào Khmer sinh sống. Đồng chí Khuu Đăng Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Đề cho biết, chỉ tính trong 5 năm gần đây, các tổ chức đảng đã làm tốt việc triển khai thực hiện các chính sách, các giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, đã đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số 4.268 người; giải quyết việc làm 3.841 người. Ngoài ra, các chính sách tín dụng, ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được thực hiện hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư phục vụ cho sản xuất và dân sinh, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân hằng năm trên 2%, trong đó đồng bào dân tộc Khmer nghèo giảm trên 2,12%. Cụ thể năm 2019 tỷ lệ hộ Khmer nghèo 5,5%, đến cuối năm 2023 hộ Khmer nghèo giảm còn 3,38%.

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Là xã có đồng đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 74% dân số, Đảng bộ xã Viên Bình đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số. Theo đồng chí Dương Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Viên Bình, thời gian qua, xã chú trọng phát



Đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Trần Đề (Sóc Trăng) được hướng dẫn sử dụng công nghệ số và hỗ trợ chuyển đổi sử dụng điện thoại 4G. Ảnh: HẢI HÀ



Đại hội Chi bộ ấp Trà Đức, xã Viên An, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Ảnh: QUỐC KIẾN

triển đảng viên dân tộc Khmer. Thường trực Đảng ủy xã Viên Bình đã phân công các chi bộ, hội, đoàn thể bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng. Từ đầu năm đến nay, xã đã kết nạp 7 đảng viên, phần lớn đảng viên là người Khmer. Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đã phát huy tốt vai trò tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời là "cầu nối" đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; là sợi dây kết nối bền chặt khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thời gian qua, các tổ chức đảng trên địa bàn huyện Trần Đề đã có nhiều giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như: thường xuyên chỉ đạo, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể vùng có đồng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên; chú trọng đối tượng là đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể là người dân tộc thiểu số. Củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đảng tại vùng có đồng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Quan tâm thực hiện công tác

đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, tạo nguồn cán bộ chủ chốt tại cơ sở, bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả hoạt động...

Đồng chí Khuu Đăng Phương cho biết, nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, hằng năm, qua kết quả nhận xét, đánh giá phân loại có trên 90% tổ chức cơ sở đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" từ 18 - 20%; đảng viên có trên 89,46% "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" từ 18 - 20%; không có tổ chức đảng yếu kém.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Khuu Đăng Phương cho biết, Trần Đề sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân tộc. Đặc biệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giảm nghèo bền vững. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp đồng bộ, cách làm hiệu quả, Đảng bộ huyện Trần Đề nói chung và các tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói riêng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

HẢI HÀ

Xã Long Phú “về đích” nông thôn mới



Khắp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đều trồng hoa dọc hai bên đường, tạo diện mạo làng quê đổi mới. Ảnh: THUY LIỄU

Sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện tại, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hướng dẫn của các ngành chuyên môn huyện, đặc biệt là của Văn phòng Điều phối NTM huyện, tinh cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã và sự nỗ lực quyết tâm của các thành viên ban chỉ đạo xã và ban phát triển ấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Trước khi xây dựng NTM, xã Long Phú là xã nghèo, có đồng đồng bào Khmer sinh sống, chiếm tỷ lệ hơn 72% dân số. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn liên ấp, liên xã chưa được bê tông hóa nên gây

khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa... Tuy nhiên, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thì xã Long Phú đã thực hiện xong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của xã, với tỷ lệ 1/10.000; quy hoạch được công bố rộng rãi tới nhân dân toàn xã. Các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; có trên 90% đường liên ấp được cứng hóa; có 100% đường ngõ, xóm sạch; có hơn 90% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Về điện sinh hoạt, trước đây, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện khoảng 60 - 70%, đến nay lưới điện đã được phủ đều trên toàn xã, đạt tỷ lệ trên 99%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt hơn 98%.

“Xã nhà thay đổi từng ngày kể từ khi xây dựng NTM. Chúng tôi có đường giao thông thuận lợi để đi; có kênh thủy lợi được Nhà nước nạo vét thường xuyên, dễ dàng cho việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Có điện, có nước sạch nông thôn sử dụng 24/24 giờ. Cùng với đó, các trường được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, con em đến trường học tập tốt hơn. Để góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM, chúng tôi tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập tại hộ, góp phần để địa phương đạt tiêu chí về thu nhập”, ông Kim Hiên, ấp Nước Mặn, xã Long Phú chia sẻ.

Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế nông thôn và tạo nguồn thu nhập ổn định cho hộ dân thoát nghèo bền vững, xã đã xác định cây lúa, bò thịt và con tôm là cây trồng, vật nuôi thế mạnh của xã. Xã đã tập trung hỗ trợ

người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác lúa theo quy trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, sản xuất theo hướng hữu cơ và hình thành hợp tác xã lúa để liên kết tiêu thụ với công ty, doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra. Quy hoạch vùng nuôi tôm bền vững và đăng ký đối tượng nuôi chủ lực theo Luật Thủy sản; tranh thủ nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bò và thay thế dẫn giống bò địa phương sang giống bò cho năng suất thịt, sữa tốt.

Từ việc hỗ trợ về phát triển sản xuất, xã phối hợp các phòng, ban chuyên môn trực thuộc huyện và sở, ban ngành tỉnh để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Kết quả có gần 4.900 lao động trên địa bàn xã đã được đào tạo nghề, đạt tỷ lệ gần 72%. Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển

kinh tế nông thôn và triển khai hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trước khi triển khai chương trình hơn 10%. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã dưới 4%, thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Thành Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú cho biết: “Để duy trì và nâng cao hiệu quả, sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong dân để họ cùng chung sức tham gia giữ vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM. Tập trung khai thác và huy động các nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với chương trình mục tiêu khác và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Quan tâm đến phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương. Xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện...”

THUY LIỄU



Bà Bùi Thị Kim Hai, ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) khoe những khóm hoa, tạo diện mạo “sáng - xanh - sạch - đẹp” cho đường quê. Ảnh: THUY LIỄU

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã thật sự thay “áo mới”, với diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày một nâng lên. Đặc biệt là sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn xã ngày càng phát triển.

Thực hiện phương châm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc”, từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Thiện Mỹ tiếp tục thực hiện 19/19 tiêu chí NTM nhằm đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch, nghị quyết của huyện đề ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thiện Mỹ đã triển khai tốt các tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tiêu chí 13); thu nhập (tiêu chí 10) và nghèo đa chiều (tiêu chí 11).

Xã Thiện Mỹ chuẩn bị “khoác áo” xã nông thôn mới nâng cao

Về tiêu chí 13, nếu như vào thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn NTM chỉ có 1 hợp tác xã thì đến nay xã có 2 hợp tác xã. Các hợp tác xã hoạt động đều có liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu vào, đầu ra. Để phát triển kinh tế nông thôn, xã tập trung phát triển trồng trọt theo hướng tăng cường cho thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của từng sản phẩm, đẩy mạnh phát triển cây màu có giá trị, đa dạng hóa các loại cây ăn quả với các loại cây trồng có sự đảm bảo về thị trường tiêu thụ và sức mạnh cạnh tranh cao, xây dựng các vùng chuyên canh gắn với các cơ sở chế biến. Cây trồng chính được tập trung phát triển, như: lúa chất lượng cao, dưa xiêm xanh, cây có múi và cây màu lương thực. Địa phương cũng khuyến khích các gia đình trồng màu và cây ăn trái; phát triển chăn nuôi theo hướng sinh học, gắn với xây hầm biogas. Ngoài ra còn tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp...

Bà Bùi Thị Kim Hai, ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ bộc bạch: “Để chung tay cùng xã nhà xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, là một người dân, tôi tích cực tham gia trồng hoa ven tuyến đường giao thông nông thôn, phía trước nhà và mỗi ngày chăm sóc cho hoa luôn xanh tươi, để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Tôi còn xây dựng hàng rào, cột cờ; phát quang lộ giao thông nông thôn”.

Ngoài tập trung cho phát triển nông nghiệp, xã còn quan tâm chú trọng xây dựng sản phẩm đạt sao OCOP, mang

đặc trưng của địa phương. Như sản phẩm mắm cá lóc có nét riêng biệt so với các sản phẩm mắm khác cùng loại nên mắm lóc của xã Thiện Mỹ đã được xếp hạng 3 sao OCOP.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp, hộ dân trên địa bàn xã tăng thu nhập đáng kể (từ 50 triệu đồng/người/năm (năm 2020), tăng lên hơn 72 triệu đồng/người/năm 2024). Bên cạnh đó, bằng nhiều nguồn vốn huy động được từ các chương trình, dự án, để án và các chính sách an sinh xã hội, xã Thiện Mỹ đã hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đã kéo tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 1,93%.

Đồng chí Trần Tôn Tính - Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Mỹ chia sẻ, đến nay, xã Thiện Mỹ đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Sau khi được xét công nhận, xã sẽ tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt quy chế, quy ước ấp văn hóa, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư. Tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong xây dựng xã NTM nâng cao để tiếp tục thực hiện và xây dựng các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

THUY LIỄU

Hiệu quả thiết thực từ chương trình khuyến công

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp - nông thôn tiêu biểu... là hoạt động khuyến công mang lại hiệu quả thiết thực trong năm 2024, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển.



TIẾP SỨC CÙNG DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH

Nếu không có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại thì Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Mỹ Thanh, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phải mất 1 tiếng để loại bỏ tạp chất cho 1kg rốc khô. Nhưng khi được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (Sở Công Thương) hỗ trợ máy tách màu rốc khô, công ty chỉ cần 1 tiếng có thể lọc tạp chất từ 50 - 200kg rốc khô, giúp doanh nghiệp giảm rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, công ty được hỗ trợ máy sấy công nghiệp có thể tích buồng sấy 2.400 lít, giúp doanh nghiệp đạt năng suất 3.600kg rốc sấy thành phẩm/tháng. Hiện các sản phẩm từ rốc của công ty có mặt tại nhiều thị trường lớn trong nước.

Nhờ sự tiếp sức từ chương trình khuyến công địa phương, hộ kinh doanh Sáu Trọng, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) mới có điều kiện tăng năng suất sản xuất lập xưởng lên hơn 50% như hiện tại. Theo chị Cao Thị Ngọc Bích, đại diện hộ kinh doanh, trước đây để tạo ra lập xưởng thành phẩm, nhiều công đoạn phải làm thủ công hoặc máy móc có công suất nhỏ, nên mỗi tháng gia đình chỉ sản xuất 260kg. Hiện tại, gia đình đầu tư mua mới các máy: hút chân không, trộn thịt nguyên liệu và máy làm lập xưởng có buộc đầu từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, năng suất tăng hơn 50% so với trước đây. Gia đình rất vui mừng và hy vọng trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ phát triển ngày càng tốt hơn.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh luôn được sở, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh

đặc biệt chú trọng. Các hoạt động khuyến công từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả, khẳng định là vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Từ đó, giúp nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước mở rộng quy mô sản xuất, phát triển bền vững.

Đồng chí Chung Chí Trường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cho biết, trong năm 2024, trên cơ sở phê duyệt của UBND tỉnh, trung tâm đã triển khai thực hiện 12 đề án (hoàn thành 100%) kế hoạch khuyến công địa phương, với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ 248 triệu đồng, bao gồm: kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 1 tỷ 772 triệu đồng, kinh phí đơn vị thụ hưởng đóng góp là trên 1 tỷ 476 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ 8 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương. Tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giúp 60 cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao kỹ năng, trình độ quản lý kinh doanh, khai thác và sử dụng

nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hiệu quả, giảm chất thải, hướng đến một nền sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Hỗ trợ 10 cơ sở, doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 2 kỳ hội chợ ngoài tỉnh; hướng dẫn 18 cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 hoàn chỉnh hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2024. Kết quả có 10/18 sản phẩm, bộ sản phẩm được cấp giấy chứng nhận.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHUYẾN CÔNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, khuyến công tỉnh Sóc Trăng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, đối với Chương trình Khuyến công quốc gia, đến nay trung tâm chưa thể triển khai thực hiện đối với 3 đề án với tổng kinh phí trên 3 tỷ 240 triệu đồng, trong đó đề nghị kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ 400 triệu đồng, kinh phí đơn vị thụ hưởng đóng góp trên 1 tỷ 840 triệu đồng nhưng do được phân bổ dự toán kinh phí thực hiện, từ đó đã tác động đến kế hoạch khuyến công của tỉnh,

Nhờ được sự tiếp sức từ nguồn khuyến công địa phương, công đoạn hút chân không túi lập xưởng tại Hộ kinh doanh Sáu Trọng, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) nhanh chóng, tiện lợi và đảm bảo tiêu chuẩn. Ảnh: HOÀNG LAN

cũng như kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Cùng với đó, kinh phí khuyến công địa phương chậm được phê duyệt, dẫn đến có 2 đơn vị xin ngừng thực hiện đề án vì bị động trong nguồn vốn đối ứng, qua thời cơ đầu tư phù hợp. Trung tâm đã tham mưu Sở Công Thương, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh ngừng thực hiện các đề án này, làm hạn chế hiệu quả khuyến công địa phương.

Ngoài ra, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tuy nhiều về số lượng nhưng chủ yếu có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề truyền thống nên việc đầu tư sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn. Năng lực quản trị doanh nghiệp của cơ sở còn hạn chế, khả năng đáp ứng các yêu cầu về vốn đối ứng theo quy định của chương trình khuyến công. Trong khi nguồn vốn khuyến công quốc gia thường ưu tiên cho đề án nhóm, đề án điểm và các đề án đầu tư có quy mô tương đối lớn, vì vậy, các cơ sở quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh thường gặp khó khăn trong việc đầu tư mở rộng sản xuất, tiếp cận nguồn vốn...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng khuyến công, đồng chí Chung Chí Trường cho biết, trong thời gian tới, trung tâm sẽ thường xuyên rà soát, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khuyến công; đồng thời chủ động tham mưu xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn, kế hoạch khuyến công hằng năm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, tình hình mới, điều kiện mới của địa phương và gắn liền với điều kiện phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đặc biệt tập trung thực hiện hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị về hoạt động khuyến công.

Bên cạnh đó, tăng cường khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt nhu cầu và có giải pháp hỗ trợ thích hợp. Khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn, nhằm nâng cao năng lực làm công tác khuyến công cho cán bộ tại các xã, phường, thị trấn. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bảo đảm cân đối bố trí nguồn kinh phí khuyến công hằng năm, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu hoạt động khuyến công để triển khai một cách hiệu quả nhất... góp phần nâng cao chất lượng chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.



Thời gian tới, Sóc Trăng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả chính sách khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Ảnh:
HOÀNG LAN

HOÀNG LAN

Kỷ niệm 84 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ và khai mạc Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, năm 2024

Tối ngày 21/11, tại đình Hòa Tú, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND huyện Mỹ Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ - Hòa Tú và khai mạc, thi diễn Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ XVIII, năm 2024. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, các tài tử ca, tài tử đờn và đông đảo người dân địa phương dự lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 84 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 - 23/11/2024). Cách đây 84 năm, ngày 23/11/1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ đã nổ ra, trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta. Tại Nam kỳ, trong 20 tỉnh, có 38 quận và 304 làng đồng loạt nổi dậy. Nghĩa quân ta đã giành được quyền làm chủ tại 144 làng và 2 quận, để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại Sóc Trăng, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy và Tỉnh ủy lâm thời, kế hoạch khởi nghĩa đã được triển khai mạnh mẽ tại nhiều nơi. Đặc biệt, làng Hòa Tú nổi bật là nơi được Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo,



Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tú 1. Ảnh: HOÀNG PHÚC



Tiết mục thi diễn của Đội đờn ca tài tử tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: HOÀNG PHÚC

với phong trào cách mạng được tổ chức bài bản và lực lượng quần chúng vững mạnh. Vào 13 giờ, ngày 23/11/1940, lệnh khởi nghĩa được truyền đến Chi bộ Hòa Tú. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí

Văn Ngọc Chính, Bí thư Chi bộ, nghĩa quân đã nhanh chóng hành động, tấn công các mục tiêu quan trọng như đồn Cổ Cò, Nhà Việc làng Hòa Tú, thiêu hủy hồ sơ, sổ sách của địch, phá bỏ ách



Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội. Ảnh: HOÀNG PHÚC

thống trị thực dân. Nghĩa quân cũng kêu gọi nhân dân tham gia khởi nghĩa, tổ chức mít tinh tại chợ Cổ Cò và lập nên chiến thắng vang dội tại địa phương.

Phát huy tinh thần quật cường của Nam kỳ khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Mỹ Xuyên nói riêng đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Sau lễ kỷ niệm là chương trình khai mạc, thi diễn Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ XVIII năm 2024. Liên hoan có 4 đơn vị tham dự: Đội đờn ca tài tử tỉnh Sóc Trăng, Đội đờn ca tài tử huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Đội đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu, Đội đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau. Các đội thi diễn các bài vọng cổ: nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32; 20 bài bản Tổ của dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ gồm: Nam, Bắc, Hạ, Oán, ca ra bộ, hòa đờn, hòa ca. Chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu

quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc; ca ngợi những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại mỗi địa phương; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt trong xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Sau lễ khai mạc là phần thi diễn của các đội. Liên hoan sẽ bế mạc trao giải vào tối ngày 22-11-2024.

Liên hoan thiết thực chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ - Hòa Tú; tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), góp phần tôn vinh, phát huy những tinh hoa của loại hình âm nhạc truyền thống dân tộc. Đồng thời, liên hoan tạo điều kiện cho các nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ của 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm để nâng cao khả năng chuyên môn nhằm bảo tồn, phát triển phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ tại mỗi địa phương.

HOÀNG PHÚC

Chuyển giao thành công kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có cuff tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Ngày 21/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ tổng kết đợt chuyển giao kỹ thuật "Đặt catheter hai nòng có Cuff, tạo đường hầm để lọc máu" do Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tham dự buổi lễ có đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng từ tháng 8/2024, đến nay đã chuyển giao thành công kỹ thuật. Việc chuyển giao kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có Cuff, tạo đường hầm để

lọc máu giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Bên cạnh đó,

chuyển giao kỹ thuật còn giúp cải thiện chất lượng điều trị, tăng hiệu quả và độ an toàn trong quá trình



Chuyển giao thành công kỹ thuật đặt Catheter hai nòng có Cuff tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: HOÀNG PHÚC



Các đại biểu dự buổi tổng kết. Ảnh: HOÀNG PHÚC

lọc máu đối với những bệnh nhân suy thận mạn cần lọc thận mà không thể sử dụng được cầu tay hay không tạo được cầu tay (AVF), từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận mạn phải lọc thận.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tú Trạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Những kết quả mà ekip đã thực hiện thành công là

một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, ứng dụng được kỹ thuật tiên tiến giúp cho người dân có cơ hội được điều trị kịp thời và tốt hơn. Việc làm chủ kỹ thuật này không chỉ giúp đội ngũ y, bác sĩ nâng cao tay nghề mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả và an toàn hơn cho người bệnh".

HOÀNG PHÚC

Hai cô giáo Sóc Trăng nhận giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2024

CÔ GIÁO MẦM NON YÊU NGHỀ, MẾN TRẺ

Cô giáo 9x Hồng Nhiệm hiện là Tổ trưởng chuyên môn Trường Mầm non Trung Bình. Chia sẻ về quá trình công tác, cô Hồng Nhiệm cho biết: "Trở thành cô giáo là niềm mơ ước từ nhỏ của tôi. Vì thế, sau khi học xong phổ thông, tôi đăng ký thi vào sư phạm mầm non. Trong giảng dạy, tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, giữ dạy đạt chất lượng cao, bồi dưỡng nhiều học sinh. Phát huy tốt năng lực, tính chủ động, sáng tạo của người học".

Được nhà trường phân công dạy lớp mầm, ngoài chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định, cô còn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi trước khi lên lớp, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho hoạt động. Nói về sáng kiến kinh nghiệm của mình, cô Hồng Nhiệm chia sẻ: "Giúp trẻ em ở lứa tuổi mầm non sớm thích nghi với môi trường lớp học có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Độ tuổi này trẻ đang được trong vòng tay cha mẹ nên việc rời bố mẹ hằng ngày đến lớp là một việc rất khó khăn. Một số trẻ lần đầu đến lớp nên việc hình thành những thói quen nề nếp rất vất vả. Là một giáo viên mầm non, sau nhiều năm thực tế trải nghiệm, tôi cũng đã trăn trở rất nhiều về vấn đề làm thế nào để giúp trẻ lứa tuổi mầm non sớm thích nghi với môi trường lớp học, nên tôi quyết định trình bày sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi Trường Mầm non Trung Bình sớm thích nghi với môi trường lớp học". Một vấn đề mà đang được xã hội rất quan tâm nói chung và đặc biệt là trong giáo dục mầm non hiện nay".

Kết quả khảo sát cuối năm, đối chiếu với kết quả khảo sát đầu năm cô nhận thấy, kết quả chung là trẻ đều tăng rõ rệt. Kết quả trên cho thấy việc áp dụng các biện pháp mà cô đưa ra có hiệu quả và phù hợp.

Cô Nguyễn Đình Chúc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Bình nhận xét: "Cô Hồng Nhiệm là một giáo viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, rất nhiệt tình, có phương pháp giảng dạy phù hợp với các cháu học sinh mầm non, được đồng nghiệp cũng như học sinh, phụ huynh quý mến. Cô cũng có nhiều đóng góp cho phong trào dạy học cũng như các hoạt động khác của trường, của địa phương".

Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 100 giáo viên, giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác đoàn nhận giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2024. Trong số này có cô Quách Thị Hồng Nhiệm - giáo viên Trường Mầm non Trung Bình (huyện Trần Đề) và cô Thạch Thị Bảo Ngọc - Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành) của tỉnh Sóc Trăng.



Giờ lên lớp của cô Quách Thị Hồng Nhiệm - Tổ trưởng chuyên môn Trường Mầm non Trung Bình (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

NỮ BÍ THƯ ĐOÀN NĂNG NỔ

Cô Thạch Thị Bảo Ngọc quê ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi vào Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành sư phạm Sinh học. Ra trường, công tác tại Trường THPT Phú Tâm - ngôi trường cô đã học trước đây.

"Tôi được phân công giảng dạy môn Sinh học ở 3 khối lớp 10, 11, 12. Trong giảng dạy, tôi xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học; tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh và các phong trào, hoạt động chuyên môn khác theo quy định. Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, tôi đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt hiệu quả tích cực", cô Ngọc chia sẻ.

Nhiều năm qua, Đoàn Trường THPT Phú Tâm đã phối hợp với các bộ phận trong và ngoài nhà trường tổ chức được nhiều hoạt động như: phối hợp với Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, tuyên truyền phòng, chống ma túy, tuyên truyền tác hại của rượu, bia và thuốc lá...; phối hợp với chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên; thực hiện công tác vận động giáo viên và học sinh tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, Đoàn Trường THPT Phú Tâm đã tổ chức nhiều hoạt động giúp rèn luyện kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, cô cũng luôn quan tâm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em



Cô Thạch Thị Bảo Ngọc (đứng giữa) - Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

vi hoàn cảnh mà bỏ dở việc học. Kết quả, hằng năm, Đoàn trường đã phối hợp Hội Khuyến học Trường THPT Phú Tâm, Hội Khuyến học huyện Châu Thành đã hỗ trợ cho hơn 100 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp khai giảng, tết Nguyên đán với tổng số tiền hỗ trợ hơn 100 triệu đồng/năm. Đặc biệt, từ năm 2019 - 2024, Đoàn trường đã phối hợp xét 8 suất học bổng Tháp sáng niềm tin và 50 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng với tổng số tiền 595 triệu đồng; 4 suất học bổng Thiện Tâm... cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập, giúp các em có điều kiện tiếp tục theo học các bậc học cao hơn. Với nhiều hoạt động tích cực, sáng tạo, từ năm 2019 - 2024, Đoàn Trường THPT Phú Tâm liên tục đạt danh hiệu "Đoàn trường vững mạnh xuất sắc".

Thầy Trần Công Lý - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm nhận xét: "Cô Thạch Thị Bảo Ngọc là một tấm gương sáng của tuổi trẻ giáo viên nhà trường. Cô là người có chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác đoàn, công tác xã hội. Cô cũng là người có tinh thần vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô sắp xếp thời gian hoàn thành chương trình Thạc sĩ Công nghệ sinh học. Cách đây mấy ngày, nhà trường rất tự hào khi biết tin cô là 1 trong 100 giáo viên, giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác đoàn nhận giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2024".

Được biết, giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương, lần thứ IV, năm 2024 có 12 nhà giáo là dân tộc thiểu số (Tày, Khmer, Nùng, Mường, Lào, Hoa, Sán Chè, Cơ Tu, Pu Péo); 47 nhà giáo là cán bộ đoàn; 13 nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

CAO XUÂN LƯƠNG

Câu chuyện văn hóa

Đọc những câu chuyện trong quyển sách "Để tôi đọc lại" của cố học giả Nguyễn Hiến Lê

Quyển sách "Để tôi đọc lại" của cố học giả Nguyễn Hiến Lê (Nhà xuất bản Văn học, in năm 2001), quyển sách này tôi đã đọc đi, đọc lại cả chục lần vẫn không thấy chán.

Đọc quyển sách "Để tôi đọc lại" của cố học giả Nguyễn Hiến Lê, tôi ngưỡng mộ ông rất nhiều thứ. Trước tiên, ông là một học giả có kiến thức uyên thâm, phân tích sự kiện sâu sắc, có những dẫn chứng rõ ràng cho từng bài viết. Đồng thời, ông là một nhà giáo có tinh thần dân tộc và yêu nước sâu sắc.

Thông qua những bài viết ngắn trong quyển sách này, tôi bắt gặp hình ảnh ông, một con người luôn đau đáu và mong muốn đất nước ngày càng phát triển. Đa số, bài viết trong quyển sách, ông viết lúc đất nước chưa thống nhất hai miền Nam - Bắc. Vì thế, càng thấy rõ ông luôn theo dõi vận mệnh đất nước trong từng ngày một. Như bài "Nguy cơ xuất huyết não", ông viết bằng hết cả tâm huyết của mình, dồn tất cả "nội lực" vào trong đấy. Và vẫn với một ước mong, đất nước "giữ chân" được nhân tài, tri thức để xây dựng đất nước về sau.

Trong quyển sách này, tôi học được ở ông về tinh thần làm việc của một nhà trí thức, vừa khoa học, vừa có trách nhiệm và tinh thần cao. "Thời gian biểu" làm việc của ông khiến cho người khác phải khâm phục. Do vậy, ông mới cho ra đời rất nhiều tác phẩm, nhất là lĩnh vực dịch thuật. Ông kể, ông dịch tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoy, vào thời điểm tết Mậu Thân 1968. Với điều kiện khó khăn, ông vẫn kiên trì hoàn thành xong tác phẩm. Thật là một tinh thần làm việc khiến nhiều người nể phục. Đọc một số mẩu chuyện của ông, tôi thấy ông luôn khắc khe với chính bản thân ông trong công việc. Và có lẽ, đó là một trong những yếu tố làm cho ông có được những tác phẩm hay.

Văn phong của ông tự nhiên và từ ngữ được sử dụng rất "đắt". Ông miêu tả cảnh vật khiến cho người đọc như bắt gặp cả bản thân mình vào trong ấy. Như trong mẩu chuyện "Hoa đào năm trước", ông miêu tả cảnh mùa xuân ở Hà Nội thật đặc sắc. Ngắn gọn mà đủ ý, đủ cảnh, đủ người và đủ

cả cảm xúc nữa. Ông phóng bút tự nhiên, ngôn từ gẫn gữ nhưng vẫn phô diễn được hết cảnh sắc xung quanh. Người đọc tưởng như mùa xuân Hà Nội, thật gần và quanh quẩn đâu đây. Rồi bài "Từ Hương Khê lên núi Hùng", ông tả cảnh núi non hùng vĩ cùng đàn xen dẫn chứng những bài thơ cổ của người xưa. Đọc thật sảng khoái, lâng lâng khi buông quyển sách ra mà cảnh vật vẫn còn bám vào suy nghĩ.

Và còn một số bài ông kể về những nhà yêu nước, những bạn văn của ông với tấm lòng và tình bạn trân quý. Ông luôn khiêm nhường trước bạn văn và tôn trọng những nhà yêu nước. Với ông, cái hạnh phúc là được đọc sách, viết sách và làm được chút gì cho đất nước ở thời điểm đó. Nhưng đôi khi, tôi bắt gặp hình ảnh ông bất lực trước thời cuộc vì những lý do khác nhau.

Quyển sách chỉ 240 trang của cố học giả Nguyễn Hiến Lê đã cho tôi nhiều bài học quý và những tấm lòng đáng trân trọng!

TRẦN NHẬT HẠ

Thanh tra tỉnh:

NHIỆM VỤ NẶNG NỀ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH TRA KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Công tác thanh tra trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành Thanh tra, nhất là lĩnh vực thanh tra kinh tế.

Trong giai đoạn 2020 - 2024, Thanh tra tỉnh đã triển khai và kết thúc 64 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 30 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 30 cuộc thanh tra đột xuất; 2 cuộc thanh tra chuyên đề và 2 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 95,5 tỷ đồng và 104 tấn gạo; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 19,6 tỷ đồng, xử lý khác hơn 24,86 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 40 tập thể, 842 cá nhân có sai phạm; chuyển điều tra 3 vụ, 7 đối tượng. Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh đã đề nghị các đơn vị có sai phạm phải chấn chỉnh công tác quản lý, rút kinh nghiệm và khắc phục những sai sót. Các kiến nghị, đề xuất của kết luận thanh tra Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo thực hiện và các đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra thống nhất cao và nghiêm túc thực hiện. Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Lê Tấn Đạt - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Thanh



Công tác thanh tra trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Ảnh: KIM NGỌC

tra nói chung và lĩnh vực thanh tra kinh tế nói riêng cũng rất nặng nề. Do đó, công chức toàn ngành Thanh tra của tỉnh phải luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là đối với lĩnh vực thanh tra kinh tế, lĩnh vực có nhiều va chạm và cám dỗ. Nhằm thực hiện tốt công tác lãnh đạo thanh tra kinh tế trong thời gian tới, ngành Thanh tra đã có một số giải pháp.

Cụ thể, trong công tác thanh tra phải thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, phát huy dân chủ để đối tượng thanh tra, người khiếu nại, tố cáo và đối tượng có liên quan được giải trình thỏa đáng làm rõ các nội dung trước khi kết luận, đảm bảo các kết luận chính xác, khách quan và có tính khả thi cao. Luôn lắng nghe ý kiến của người dân để hiểu và nắm bắt được các bức xúc của nhân dân, từ đó có những giải pháp giải quyết vấn đề một cách căn cơ, phù hợp, thấu tình đạt lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trưởng đoàn thanh tra và các thành viên phải tuyệt đối chấp hành các

quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, cũng như các quy định khác của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thanh tra viên là thành viên đoàn thanh tra. Triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp thường xuyên chỉ đạo sâu sát đối với lĩnh vực thanh tra, kịp thời có văn bản chỉ đạo xử lý đối với các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra cũng như xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm, các vấn đề mà đối tượng thanh tra cố tình không thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước. Chủ động nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn của cán bộ, đảng

viên để họ an tâm công tác, đóng góp vào sự thành công chung của toàn ngành.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ hành chính, quản trị, nghiên cứu, tổng hợp, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện phục vụ toàn bộ hoạt động của cơ quan, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch với hiệu quả cao nhất.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Tấn Đạt, là một cán bộ thanh tra so với công chức khác thì cần phải có các đức tính đặc trưng như Bác Hồ đã căn dặn: đó là "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" phải "như cái gương cho người ta soi mặt", phải "là tai mắt của trên là người bạn của dưới" và phải có bản lĩnh vượt qua mọi thách thức, cám dỗ từ đó mới nhận thức một cách tốt nhất các nhiệm vụ được phân công, xứng đáng là cánh tay nối dài của lãnh đạo trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức trong phạm vi quản lý. Từng cán bộ, công chức ngành Thanh tra phải ý thức được rằng phải luôn "cố gắng học tập cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt" theo lời Bác Hồ dạy, để xứng đáng là người vinh dự được phục vụ trong hệ thống cơ quan thanh tra.

Trên cơ sở đó cùng với những nỗ lực chung, toàn ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin nhiệm giao cho ngành Thanh tra, từ đó góp phần đưa tỉnh nhà vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để ra.

KIM NGỌC

Trên 880 cán bộ Mặt trận được tập huấn về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sáng ngày 22/11, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc năm 2024. Hội nghị được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các cán bộ Mặt trận tỉnh, thành phố dự tại điểm cầu chính.

Trong thời gian 1 buổi, trên 880 cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh được nghe báo cáo viên đến từ Phòng PA05 của Công an tỉnh triển khai nội dung phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công tác phòng, chống tội phạm năm 2024. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, quán triệt một số nội dung về xây dựng nông thôn mới; thông tin một số văn bản về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, mật thiết đối với đội ngũ cán bộ công tác mặt trận nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đồng chí Từ Tố Quyên, hội nghị tập huấn nhằm kịp thời cung cấp thông tin, bổ sung kiến thức cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới. Đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là cán bộ Mặt trận cấp xã, ban công tác mặt trận ấp, khóm, khu dân cư nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Ảnh: HẢI HÀ

HẢI HÀ

THỰC HIỆN TOÀN DIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng thực hiện toàn diện công tác chuyên môn, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động. Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thêm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng về vấn đề này.



Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thêm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay thực hiện ra sao?

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thêm: Từ đầu năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã có nhận định, dự báo tình hình bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng có khả năng sẽ bùng phát và đã ban hành nhiều văn bản gửi các đơn vị tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để triển khai các biện pháp, đáp ứng kịp thời, phù hợp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện giám sát hoạt động tiêm chủng tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiêm chủng thường xuyên, hoạt động tiêm bù, tiêm vét các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng năm 2023.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh điều tra, ghi nhận thông tin các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có phân độ nặng như sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, các bệnh truyền nhiễm trẻ em cần giám sát như liệt mềm cấp, sốt phát ban nghi sởi, ho gà, viêm não vi rút... để lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện giám sát và triển khai các biện pháp phòng bệnh; thực hiện giám sát côn trùng sốt xuất huyết thường xuyên; giám sát hỗ trợ 10 địa phương thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, giám sát xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại những địa phương xảy ra ổ dịch, giám sát xử lý dịch tay - chân - miệng. Trung tâm tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng các kế hoạch thực hiện chương

trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm và triển khai các chỉ tiêu kế hoạch đến các huyện; thường xuyên giám sát số liệu trên hệ thống quản lý bệnh không lây nhiễm, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả đạt được như thế nào?

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thêm: Về hoạt động tiêm chủng đạt nhiều kết quả; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 57%, tỷ lệ tiêm chủng viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh 55,3% (đạt chỉ tiêu tiến độ 53,3%); sởi - rubella đạt 48,3%, bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) đạt 58,1%, viêm não Nhật Bản mũi 2, viêm não Nhật Bản mũi 3, uốn ván phụ nữ có thai đạt chỉ tiêu tiến độ.

Hoạt động kiểm tra sức khỏe, sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm, hoạt động phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, hoạt động sức khỏe môi trường - y tế trường học - bệnh nghề nghiệp tiếp tục tăng cường thực hiện. Kết quả bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ em độ tuổi từ 6 - 35 tháng được uống trong chiến dịch bổ sung đợt 1 là 48.934/49.270 trẻ, đạt tỷ lệ 99,3%. Hoạt động theo dõi tăng trưởng trẻ dưới 2 tuổi định kỳ 3 tháng/lần ở 108/108 xã, phường, thị trấn thực hiện thường xuyên; tỷ lệ suy dinh



Hoạt động tiêm chủng đạt nhiều kết quả. Ảnh: HOÀNG PHÚC

dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi đều giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi và bệnh mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh có chiều hướng giảm và đi vào ổn định; giảm nguy cơ lan truyền bệnh, khống chế không để dịch xảy ra. Đến ngày 15/11/2024, trên địa bàn tỉnh số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue tích lũy là 1.273 trường hợp, giảm 2.467 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, số trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng 29 trường hợp, giảm 106 trường hợp so

với năm 2023; số trường hợp mắc tay - chân - miệng tích lũy là 1.985 ca, giảm 1.292 trường hợp (44%) so với cùng kỳ năm 2023 (1652/2944), giảm 0,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh dại ghi nhận 1 trường hợp mắc đại và tử vong tại huyện Long Phú; ghi nhận 17 trường hợp sởi, không ghi nhận trường hợp tử vong, 2 trường hợp viêm não Nhật Bản, 1 trường hợp ho gà, 1 trường hợp rubella, 1 trường hợp đậu mùa khi.

Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe mang đến người dân thông tin, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh; chủ động phối hợp với các cấp,

ngành trong các hoạt động phòng, chống dịch.

Phóng viên: Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai ra sao trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thêm: Công tác phòng, chống dịch bệnh đã đạt được một số kết quả đáng kể. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng mở rộng, triển khai hoạt động điều tra đối tượng và tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa tiêm, hoặc tiêm chưa đầy đủ ngay trong tiêm chủng thường xuyên. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động sức khỏe môi trường - y tế trường học - bệnh nghề nghiệp; tăng cường công tác dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức phù hợp. Song song đó, chúng tôi tiếp tục triển khai các đợt giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Phóng viên: Chân thành cảm ơn đồng chí!

HOÀNG PHÚC (Thực hiện)



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HOÀNG PHÚC

GÓC NHÌN KINH TẾ

Quyết liệt vì ngành tôm xanh

Sản xuất xanh đang là xu thế tất yếu mang tính toàn cầu và là một mắt xích quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh của mỗi quốc gia. Trong xu thế chung đó, ngành tôm chẳng những không là ngoại lệ mà sản xuất xanh còn là lựa chọn tốt nhất cho ngành tôm trong thời gian tới nếu muốn giữ vững vị thế và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.



Các thành viên nhóm cộng đồng của thị xã Vinh Châu (Sóc Trăng) chia sẻ các vấn đề liên quan đến môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Ảnh: TÍCH CHU

Câu chuyện sản xuất xanh đối với ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung mới đây lại được nhắc đến và cũng là chủ đề chính của buổi tọa đàm: “Chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch triển khai hợp tác giảm phát thải rắn trong nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Sóc Trăng phối hợp cùng Tổ chức ActionAid tại Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 21/11. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Dự án: “Tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long (viết tắt là K1)”, do Tổ chức ActionAid tại Việt Nam tài trợ.

Sóc Trăng là một trong những tỉnh có sản lượng tôm cao nhất cả nước với trên 200.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu tôm hằng năm của tỉnh chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Tuy nhiên, sản lượng tôm nuôi cao cũng phát sinh nhiều vấn đề cần sớm được quan tâm giải quyết, trong đó có vấn đề về môi trường (chất thải, nước thải và khí thải).

Bà Quách Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc tọa đàm: “Đã đến lúc chúng ta phải hành động quyết liệt hơn để môi trường nuôi tôm được tốt hơn và cũng để góp phần thực thi thành công mục tiêu Net Zero, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sản xuất xanh từ thị trường tiêu thụ”.

Để thực hiện vấn đề trên, theo bà Bình, cần ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để làm sao nghề nuôi tôm ngày một hiệu quả hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu tốt hơn và thân thiện hơn với môi trường. Cũng theo bà Bình, thời gian qua, Sóc Trăng được nhiều tổ chức quốc tế quan tâm tài trợ triển khai các hoạt động thiết thực, như: xây dựng mô hình nuôi tôm tuần hoàn, nuôi tôm tiết kiệm nước, điện...

và hiện đang phối hợp để thực hiện việc thu gom bọt nuôi tôm để tái chế sử dụng cho mục đích khác. Bà Bình chia sẻ: “Sóc Trăng không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao sản lượng, chất lượng tôm nuôi mà còn quyết liệt trong vấn đề môi trường để đáp ứng ngày một tốt hơn các tiêu chuẩn ngày một khắt khe của thị trường tiêu thụ”.

Ông Hồ Thanh Tuấn - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 2017, các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao được đưa vào sản xuất với tỷ lệ nuôi thành công trên 90%, đưa Bạc Liêu trở thành điểm sáng của ngành tôm cả nước. Tuy nhiên, khi việc phát triển “quá nóng” cũng bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề mà trong đó nổi lên là ô nhiễm môi trường. Đến năm 2019, các nhà khoa học đã gióng lên hồi chuông cảnh báo vấn đề ô nhiễm môi trường trên hệ thống kênh rạch ở Bạc Liêu và nếu không có những hành động kịp thời, ngành nuôi tôm của tỉnh sẽ khó có thể tồn tại. Từ đây, các giải pháp nuôi tôm hạn chế ô nhiễm môi trường được đưa vào thực hiện, trong đó có mô hình hầm ủ biogas để xử lý chất thải rắn trong nuôi tôm. Ông Tuấn cho biết: “Bảo vệ tốt môi trường không chỉ giúp con tôm Việt Nam có được vị thế tốt hơn trên thị trường mà còn giúp nghề nuôi hiệu quả và bền vững hơn, nông thôn trở thành nơi đáng sống hơn”.

Trong xu thế phát triển xanh, chỉ có xanh hóa vùng nuôi, con tôm Việt Nam mới được người tiêu dùng quan tâm hơn và thưởng thức. Cho nên, xanh hóa vùng nuôi không phải là thách thức, áp lực mà qua đó là nâng cao giá trị, hình ảnh sản phẩm thủy sản xanh sạch của ta, giúp nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững vị thế ngành tôm trên thị trường thế giới. Bởi trong các mắt xích chuỗi giá trị, khâu nuôi chiếm vị trí hết sức quan trọng không chỉ trong việc hình thành giá trị

chung, mà còn quan trọng trong việc tạo ra rác thải, khí thải.

Trong thực tế có rất nhiều giải pháp các cơ sở nuôi, chế biến đang thực nghiệm, đang ứng dụng và đã có kết quả ban đầu khá tốt, có tiếng vang. Các cơ sở nuôi biết tính toán bố trí ao nuôi sao để kiểm soát tình hình đáy ao, hạn chế hình thành khí độc. Các chế phẩm, tập trung chế phẩm vi sinh, được sử dụng để xử lý khí độc và phân hủy chất thải đáy ao nhanh hơn, ít gây ô nhiễm hơn. Mật độ thả nuôi được tính toán phù hợp từng mùa vụ, thời tiết nhằm bảo đảm môi trường tôm sinh trưởng tốt nhất, hạn chế thiệt hại, hạn chế ô nhiễm.

Các cơ sở nuôi cũng quan tâm nghiên cứu cách thức tính toán mức thức ăn cho tôm, cá trên nền tảng tính toán các yếu tố tác động tích cực (thời tiết, con giống tốt) lẫn tiêu cực (thời tiết thất thường, dịch bệnh) và từng loại thức ăn nhằm giảm thức ăn mà tôm, cá vẫn phát triển như mong muốn. Chất thải rắn từ nuôi tôm bên cạnh giải pháp xử lý bằng hầm ủ biogas để thu khí đốt và phân bón, còn có thể dùng để nâng đáy ao trải bạt đáy, giảm việc có thể phồng đáy và nước bên ngoài thâm nhập vào ao nuôi... Việc này mang ý nghĩa cho cả kinh tế xanh lẫn kinh tế tuần hoàn.

Những động thái, giải pháp trên góp phần hạn chế khí thải, rác thải để vùng nuôi thêm êm ả, không bị tác động xấu, góp phần xanh hóa vùng nuôi, hiện thực hóa mục tiêu đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Ngoài ra, Sóc Trăng và các tỉnh nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có các khu rừng phòng hộ đã, đang và sẽ còn được chú trọng phủ xanh đều khắp và rộng mở hơn. Kết quả này, ngoài sự nỗ lực của chính quyền, người dân địa phương, còn có sự tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ và các cơ sở nuôi tôm trong vùng.

TÍCH CHU

Tin văn

* Ngày 21/11, Đoàn kiểm tra số 31 của tỉnh Sóc Trăng do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Dương Văn Nhân làm phó trưởng đoàn kiểm tra tại UBND huyện Châu Thành. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trương Quốc Điền. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn thông tin của huyện, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của địa phương và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để khắc phục.

* Ngày 21/11, tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ngã Năm, Đảng ủy Quân sự thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2024. Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ngã Năm chủ trì hội nghị.

* Ngày 21/11, tại UBND xã Đại Hải (huyện Kế Sách), Xã đoàn Đại Hải tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Truyền thống Đoàn - Hội - Đội và Văn hóa vùng đất, con người Sóc Trăng” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật An ninh mạng. Cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Đây là cơ hội để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa vùng đất Sóc Trăng cũng như nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh mạng trong thời đại số.

* Ngày 21/11, tại UBND huyện Long Phú, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đơn vị huyện Long Phú phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện Long Phú tổ chức buổi họp để thảo luận đóng góp nội dung văn kiện kỳ họp lần thứ 27 HĐND tỉnh. Đồng chí Huỳnh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Phú chủ trì cuộc họp. Đến dự còn có các đồng chí: Lâm Thanh Vĩnh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Võ Kim Chuyên - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Huỳnh Tấn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ đại biểu đơn vị huyện Long Phú và các ban, ngành huyện có liên quan.

* Ngày 21/11, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú), Chi bộ ấp Phước Lợi A tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là chi bộ được Đảng bộ xã Mỹ Phước chọn làm điểm chỉ đạo các chi bộ còn lại. Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2025 - 2027 gồm có 3 đồng chí; bầu trực tiếp đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên là 5 đồng chí, trong đó 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

* Ngày 22/11, tại UBND xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú) đã diễn ra Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025 - 2027 của Chi bộ Trường Mầm non Mỹ Hương. Đây là đại hội được Đảng bộ xã Mỹ Hương chọn làm điểm chỉ đạo cho các chi bộ còn lại thực hiện trong thời gian tới. Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Đỗ Thị Cẩm Tú được đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Mỹ Hương, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

* Ngày 22/11, tại Huyện ủy Thạnh Trị, đồng chí Phạm Lệ Lam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, đơn vị số 3 huyện Thạnh Trị đã chủ trì cuộc họp tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Sóc Trăng. Qua thảo luận, đại diện các ban, phòng, ngành của huyện đã có ý kiến kiến nghị liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; cơ sở hạ tầng giao thông; hệ thống chợ; chế độ bảo trợ xã hội; chế độ thu, chi trong hoạt động tự chủ của Trung tâm Y tế huyện; vấn đề về rác thải sinh hoạt; nước sạch vệ sinh môi trường; vốn ngân sách địa phương; chế độ đối với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở...

PV - CTV

"Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long - giai đoạn 1"

Đó là chủ đề buổi lễ tổng kết dự án, do Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Ban Quản lý Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) thị xã Vĩnh Châu đồng tổ chức vào sáng ngày 22/11, tại Thị ủy Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các tổ chức, nhà tài trợ và lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu.

Dự án "Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của cộng đồng ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1" (gọi tắt là Dự án B4) được Bộ Bảo vệ Khí hậu, Môi trường và Sáng tạo của Cộng hòa Áo (BMK) thông qua Tổ chức Bánh mì cho Thế giới cùng ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) đồng tài trợ. Đơn vị thực hiện là AFV và UBND thị xã Vĩnh Châu. Dự án hướng tới việc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của các cộng đồng ven biển tại Sóc Trăng.

Đồng chí Trần Trí Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu nhấn mạnh: "Sau gần 3 năm thực hiện dự án, ActionAid và Quỹ AFV đã triển khai dự án tại 3 xã: Lạc Hòa, Vĩnh Hải và Lai Hòa đã mang lại nhiều tác động tích cực đến đời sống của người dân tại địa phương. Mục tiêu chung của dự án là góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu của các cộng đồng ven biển tại Sóc Trăng".

Dự án đã được triển khai thực hiện, với 105ha rừng ngập mặn được trồng và cải tạo mới với tỷ lệ sống của cây trồng mới rất cao, đạt 95%; tỷ lệ hấp thu các-bon của cây rừng tăng 22,8%; 1.400 hộ gia đình đã được tiếp cận rừng ngập mặn hợp pháp và ngắn hạn 1 năm để bảo vệ rừng và phát triển sinh kế dưới rừng, nhờ đó, thu nhập trung bình tăng 40%; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm 85,7%.

Phát biểu tại lễ tổng kết dự án, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng cho biết, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống của người dân, đặc biệt là các cộng đồng ven biển, dự án này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn mang lại những lợi ích thiết thực về sinh kế, xã hội và môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Chia sẻ về quá trình tham gia dự án ngay từ những ngày đầu, chị Kim Thị Diệp - phụ nữ Khmer, thành viên Tổ bảo vệ rừng ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu) cho biết: "Ban đầu, mình tham gia trồng rừng ngập mặn, sau thấy mọi người đo carbon, mình thích quá nên cũng xin tham gia, vậy là vừa trồng rừng, vừa đo carbon rừng. Muốn đo được phải làm rất nhiều bước, đo nhiều lớp, nhưng rất thích. Bà con ở đây ai cũng rất mừng khi người dân ven biển có thể tự đo đếm được carbon, lại có tiềm năng bán tín chỉ carbon rừng ra thế giới".

Sóc Trăng là tỉnh có 72km đường bờ biển tạo điều kiện cho rừng ngập mặn phát triển. Tính đến năm 2023, rừng phòng hộ ven biển của tỉnh có diện tích là 6.814ha, chủ yếu là rừng ngập mặn phân bố chính ở 3 địa phương: thị xã Vĩnh Châu (4.319ha), huyện Cù Lao Dung (1.784ha) và huyện Trần Đề (684ha). Đây là lá chắn quan trọng bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân khu vực ven biển, có ý nghĩa to lớn trong việc ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhà báo Tạ Việt Anh - Giám đốc AFV tại Việt Nam cho biết: "Dự án được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm và thành công của AFV trong công tác trao quyền cho các nhóm bị lề hóa và dễ bị tổn thương, cũng như thành tựu của AFV trong lĩnh vực ứng phó với thiên tai, cứu trợ khẩn cấp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả này có được là do cộng đồng đã được nâng cao nhận thức cũng như năng lực trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng một cách bài bản và có trách nhiệm. Từ đó, chính cộng đồng cũng được hưởng những lợi ích rất thiết thực và ngọt ngào mà rừng đã mang lại cho họ thông qua các mô hình sinh kế thành công như nuôi ong, các sản phẩm đặc sản của địa phương từ sản vật của rừng như mắm tép, muối ba khía, khô cá, khô tôm... giúp cộng đồng cải thiện sinh kế, từ đó thêm yêu rừng, gắn bó với rừng".

THẠCH PÍCH

THÔNG BÁO

đấu giá tài sản

Người có tài sản đấu giá:

I. Chi cục THADS huyện Thạnh Trị, Ấp 3, TT. Phú Lộc, Thạnh Trị, ST. Lô 1: Đất DT 1.250,7m², thửa 198, TĐĐ 5 và cây trồng, GKĐ: 185.077.400đ của bà Lân Thị Lan. Lô 2: Đất DT 1.860,7m², thửa 779, TĐĐ 6, GKĐ: 103.546.417đ của ông Triệu Văn Tinh. Lô 3: Đất DT 4490m², thửa 455, TĐĐ 3, GKĐ: 233.480.000đ; Lô 4: Đất DT 10.129m², thửa 52, TĐĐ 3, GKĐ: 526.708.000đ của ông Võ Văn Ca. Lô 5: Đất DT 669,5m², thửa 770, TĐĐ 6 và tài sản, GKĐ: 747.213.116đ của ông Lê Văn Sang.

II. Chi cục THADS TX. Vĩnh Châu, đường 30/4, K2, P1, TX. Vĩnh Châu, ST. Lô 6: Đất DT 8.003,7m², thửa 399, TĐĐ 5 và CTXD, GKĐ: 483.084.750đ của bà Lý Thị Hồng. Lô 7: Đất DT 215,6m², thửa 382, TĐĐ 64 và CTXD, GKĐ: 5.015.226.651đ của bà Nguyễn Thị Đào. Lô 8: Đất DT 71,6m², thửa 354, TĐĐ 22 và CTXD, GKĐ: 1.886.776.693đ của ông Trần Quốc Hữu. Lô 9: Đất DT 8.648m², thửa 6, TĐĐ 36 và tài sản, GKĐ: 9.485.551.493đ của ông Phạm Chí Dũng. Lô 10: Đất DT 7.306,7m², thửa 303, TĐĐ 8, GKĐ: 267.811.284đ của bà Phan Thị Diệp. Lô 11: Đất DT 16.559,6m², thửa 1921, TĐĐ 4 và tài sản, GKĐ: 618.016.391đ của bà Thạch Thị Na Rên. Lô 12: Đất DT 205,8m², thửa 45, TĐĐ 68 và CTXD, GKĐ: 722.549.546đ của bà Thạch Thị Thary. Lô 13: Đất DT 10.453,7m², thửa 406, TĐĐ 5, GKĐ: 742.003.990đ của bà Thạch Thị La.

III. Chi cục THADS huyện Long Phú, Ấp 3, TT. Long Phú, Long Phú, ST. Lô 14: Đất DT 1.433,4m², thửa 203, TĐĐ 5, GKĐ: 93.976.574đ; Lô 15: Đất DT 1.465,3m², thửa 50, TĐĐ 5 và tài sản, GKĐ: 384.185.120đ của ông Nguyễn Văn Tại.

IV. Ban Điều hành Bến xe khách Sóc Trăng, số 38, Lê Duẩn, P.3, TPST. Lô 16: Cho thuê mặt bằng số 1, 15. GKĐ: 48.576.000đ; Lô 17: Cho thuê mặt bằng số 2. GKĐ: 62.400.000đ.

V. Chi cục THADS huyện Trần Đề, Sóc Trăng, ấp Đầu Giồng, TT. Trần Đề, Trần Đề, ST. Lô 18: CTXD, máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ, GKĐ: 11.310.959.004đ của Cty TNHH Chế biến Nông Hải Sản Chánh Hưng. Lô 19: Đất DT 286,5m², thửa 199, TĐĐ 63 và CTXD, GKĐ: 1.425.674.250đ của ông Vương Hoàng Vũ. Lô 20: Đất DT 833,9m², thửa 872, TĐĐ 3 và tài sản, GKĐ: 818.900.801đ; Lô 21: Đất DT 462,7m², thửa 692, TĐĐ 3 và CTXD, GKĐ: 1.242.835.341đ của ông Lưu Trường Giang.

VI. Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên, số 165 Lê Lợi, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, ST. Lô 22: Đất DT 440,4m², thửa 892, TĐĐ 5 và tài sản, GKĐ: 3.560.630.542đ của ông Trương Minh Khang.

VII. Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, Võ Nguyên Giáp, K5, P4, TPST. Lô 23: Đất DT 279,2m², thửa 119, TĐĐ 46 và CTXD, GKĐ: 3.377.817.150đ của ông Vương Hòa Tân.

VIII. Chi cục THADS huyện Kế Sách, An Thành, TT. Kế Sách, Kế Sách, ST. Lô 24: Đất DT 1.176,9m², thửa 137, TĐĐ 1 và tài sản, GKĐ: 245.096.670đ của bà Nguyễn Thị Hiền.

- Đặt trước: Lô 1: 27.000.000đ; lô 2: 15.000.000đ; lô 3: 35.000.000đ; lô 4: 79.000.000đ; lô 5: 112.000.000đ; lô 6: 72.000.000đ; lô 7: 752.000.000đ nộp ngày 16, 17, 18/12/2024; lô 8: 283.000.000đ; lô 9: 1.422.000.000đ; lô 10: 40.000.000đ; lô 11: 92.000.000đ; lô 12: 108.000.000đ; lô 13: 111.000.000đ; lô 14: 14.000.000đ; lô 15: 57.000.000đ nộp ngày 17, 18, 19/12/2024; lô 16: 9.715.000đ; lô 17: 12.480.000đ; lô 18: 1.600.000.000đ nộp ngày 3, 4, 5/12/2024; lô 19: 213.000.000đ; lô 20: 122.000.000đ; lô 21: 186.000.000đ; lô 22: 534.000.000đ; lô 23: 506.000.000đ; lô 24: 36.000.000đ nộp ngày 23, 24, 25/12/2024.

- Thời gian đăng ký: Lô 1 đến lô 7 ngày 22/12/2024 đến 16/12/2024; lô 8 đến lô 15 ngày 22/12/2024 đến 16/12/2024; lô 16, 17, 18 ngày 20/11/2024 đến 3/12/2024; lô 19 đến lô 24 ngày 22/12/2024 đến 23/12/2024.

- Thời gian bán đấu giá: Lô 1: 8h; lô 2: 9h; lô 3: 10h; lô 4: 11h; lô 5: 14h; lô 6: 15h; lô 7: 16h ngày 19/12/2024; lô 8: 8h; lô 9: 9h; lô 10: 10h; lô 11: 11h; lô 12: 14h; lô 13: 15h; lô 14: 16h; lô 15: 17h ngày 20/12/2024; lô 16: 8h; lô 17: 9h; lô 18: 14h30 ngày 6/12/2024; lô 19: 8h; lô 20: 9h; lô 21: 10h; lô 22: 11h; lô 23: 14h; lô 24: 15h ngày 26/12/2024 tại Công ty.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế của Công ty. Liên hệ Công ty đấu giá hợp danh 5A, số 136, đường số 9B, K4, P4, TPST. ĐT: 02996560777.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(theo thủ tục rút gọn)

Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá:

- **Tài sản 1:** Quyền sử dụng đất diện tích 1.614,6m² (Đất ODT: 100m², LNK: 1.514,6m²); Thuộc thửa số 239, tờ bản đồ số 5, tại K4, P5, TP. Sóc Trăng, GKĐ: 6.340.000.000đ. **Tiền đặt trước:** 634.000.000đ/hồ sơ.

- **Tài sản 2:** Quyền sở hữu nhà và quyền SĐĐ diện tích 147,20m² (Diện tích xây dựng 60,29m², diện tích sử dụng 73,95m²); Thuộc thửa số 40, tờ bản đồ số 24, tại số 2E, đường Hùng Vương K1, P6, TP. Sóc

Trăng, GKĐ: 7.000.000.000đ. **Tiền đặt trước:** 700.000.000đ/hồ sơ.

- **Tài sản 3:** Quyền sử dụng đất diện tích 706,2m² LNK (có 57,1m² thuộc hành lang đường); Thuộc thửa số 355, tờ bản đồ số 25, tại K6, P9 (nay là K6, P1), TP. Sóc Trăng, GKĐ: 2.430.000.000đ. **Tiền đặt trước:** 243.000.000đ/hồ sơ.

Ghi chú: Thửa đất có đường dân sinh tự phát trên đất, chủ tài sản đã gửi đơn đến chính quyền địa phương xử lý.

- **Tài sản 4:** Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 542,2m² (trong đó ODT: 200m², CLN: 342,2m²); Thuộc thửa số 180, tờ bản đồ số 20, tại đường Lương Định Của, K2, P5, TP.

Sóc Trăng, GKĐ: 4.070.000.000đ. **Tiền đặt trước:** 407.000.000đ/hồ sơ.

- **Tài sản 5:** Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 367,1m², trong đó T: 40m² + LNK: 327,1m² (trong đó hành lang lộ giới: 30m² LNK), thuộc thửa số 68, tờ bản đồ số 41, tại ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. GKĐ: 612.000.000đ. **Tiền đặt trước:** 61.200.000đ/hồ sơ.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Vietinbank Chi nhánh Sóc Trăng (ĐC: Số 24C, Trần Hưng Đạo, P.02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 21/11/2024 đến 17h00 ngày 09/12/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/11 và 29/11/2024; tại nơi có tài sản.

- Nhận tiền đặt trước: Từ ngày

06/12/2024 đến 17h00 ngày 10/12/2024.

Điều kiện, cách thức tham gia: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- **Thời hạn tổ chức đấu giá dự kiến:** Tài sản 1: 08h00; Tài sản 2: 08h30; Tài sản 3: 09h00; Tài sản 4: 09h30; Tài sản 5: 10h00 ngày 11/12/2024

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

- **Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá:** Tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, K1, P.02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. **Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên;** ĐT: (0299) 3773636 (Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính).

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ chúc mừng Việt Nam trúng cử UNCITRAL

Ngày 21/11, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc Đặng Hoàng Giang đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79 Philemon Yang để trao đổi về các tiến trình quan trọng và ưu tiên sắp tới của ĐHĐ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trao đổi về các ưu tiên của ĐHĐ LHQ như việc thực hiện Văn kiện vì Tương lai, các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hướng tới chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Xã hội, Hội nghị Đại dương... Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Chủ tịch ĐHĐ, sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực và có trách nhiệm, thúc đẩy các tiến trình này có kết quả cụ thể và có ý nghĩa.

Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Philemon Yang bày tỏ vui mừng trước cam kết của Việt Nam và thông qua Đại sứ gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư Tô Lâm sau cuộc gặp bên lề Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 79 vừa qua tại New York, đồng thời khẳng định ông sẽ sớm thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Nhân



Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc Đặng Hoàng Giang tại cuộc làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79 Philemon Yang. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

dịp này, Chủ tịch ĐHĐ khóa 79 chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vào Ủy ban Luật thương mại Quốc tế của LHQ (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2025 - 2031.

Trước đó, trong ngày 20/11 (theo giờ địa phương), tại trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ), Việt Nam đã tiếp tục tái cử vị trí thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của LHQ (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2025 - 2031 với số phiếu cao 175/183. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử thành viên UNCITRAL, tiếp nối nhiệm kỳ đầu tiên (2019 - 2025) với nhiều dấu ấn thành công, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá

cao của các nước thành viên LHQ và cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp tích cực và xây dựng của Việt Nam trong quá trình tham gia phát triển, hài hòa hóa và thực thi luật thương mại quốc tế nói chung và trong khuôn khổ UNCITRAL thời gian qua. Số phiếu ủng hộ cao của các nước dành cho Việt Nam cũng phản ánh vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước và là thành quả của quá trình bồi đắp, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên LHQ những năm qua.

(Theo TTXVN)

Trí tuệ nhân tạo:

WTO công bố báo cáo về tác động đối với thương mại toàn cầu

Ngày 21/11, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố báo cáo về tác động tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thương mại toàn cầu.

Báo cáo nhấn mạnh AI có tiềm năng giảm chi phí thương mại, định hình lại thương mại dịch vụ, thúc đẩy giao dịch hàng hóa và dịch vụ liên quan đến AI cũng như xác định lại lợi thế so sánh của các nền kinh tế. Ngoài ra, AI còn giúp vượt qua các rào cản thương mại nhờ khả năng tự động hóa hoạt động logistics, đơn giản hóa thủ tục hải quan, đảm bảo tuân thủ quy định và dự báo rủi ro. Tất cả những điều này sẽ tạo "sân chơi" bình đẳng cho các nền kinh tế đang phát triển và các doanh nghiệp nhỏ, cho phép họ tham gia hiệu quả hơn vào thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, báo cáo của WTO cũng đề cập đến những thách thức tiềm ẩn từ AI như gia tăng phân mảnh giữa các nền kinh tế thu nhập cao và thấp, gia tăng chênh lệch giữa các công ty lớn và nhỏ, các vấn đề về quản trị dữ liệu và sự cần thiết phải đảm bảo độ tin cậy của AI. Khi áp dụng rộng rãi AI, các nền kinh tế có thu nhập cao được dự báo sẽ đạt mức tăng năng suất cao nhất trong khi các nền kinh tế có thu nhập thấp có thể giảm chi phí đáng kể. Nếu không có sự phối hợp, khoảng cách giữa hai nhóm nền kinh tế này có thể sẽ ngày càng lớn.

Báo cáo lưu ý hiện thế giới đang có cách tiếp cận rời rạc về quy định đối với AI dẫn đến nguy cơ cản trở các cơ hội thương mại, đặc biệt với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Cộng đồng quốc tế cần phối hợp để giải quyết sự khác biệt về quy định và đảm bảo công nghệ tiên tiến này sẽ đem lại lợi ích đồng đều.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh trọng tâm của báo cáo gồm 2 vấn đề: đảm bảo lợi ích của AI được chia sẻ rộng rãi và giải quyết các thách thức do AI thông qua hợp tác toàn cầu. Theo báo cáo, WTO đóng vai trò nền tảng cho đàm phán và xây dựng quy tắc nhằm thúc đẩy các cơ hội từ AI và giảm thiểu các rủi ro.

(Theo TTXVN)

Điểm báo

Báo một thế giới: ngày 19/11/2024

Sóc Trăng triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: "Qua rà soát, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 7.052 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa, xây mới".

Trong đó, đối tượng người có công, gia đình chính sách khoảng 1.071 căn; hộ nghèo, cận nghèo khoảng 5.502 căn; hộ dân tộc thiểu số khoảng 479 căn nhà.

Đối với 1.550 căn nhà chính sách, hộ dân tộc thiểu số thì kinh phí, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ xây dựng; còn 5.502 căn nhà hộ nghèo, cận nghèo được Ban Chỉ đạo của tỉnh Sóc Trăng thực hiện vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng sẽ thực hiện mức hỗ trợ cho xây mới là 60 triệu đồng/căn và sửa chữa là 30 triệu đồng/căn. Tổng kinh phí thực hiện gần 319 tỉ đồng từ nguồn Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát và nguồn huy động "Quỹ vì người nghèo" của tỉnh.

Ông Lâm Văn Mẫn khẳng định chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, bảo đảm hoàn thành theo mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Báo Giao thông: ngày 19/11/2024

Sóc Trăng đề xuất xây đường 1.870 tỷ đồng kết nối cầu Đại Ngãi với quốc lộ 60

Ngày 19/11, Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản đề xuất Thủ tướng hỗ trợ cho xây con đường 1.870 tỷ đồng kết nối cầu Đại Ngãi

và quốc lộ (QL) 60.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, việc xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 nhằm cải thiện kết nối liên kết vùng đông nam của tỉnh Sóc Trăng và kết nối với tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu.

Do đó, để phát huy được tiềm năng, thế mạnh của Sóc Trăng nói riêng và vùng bán đảo Cà Mau, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Thủ tướng sớm hỗ trợ địa phương đầu tư tuyến đường từ cầu Đại Ngãi kết nối QL60 hiện hữu.

Tuyến đường dự kiến dài khoảng 14km, quy mô hai làn xe, đường cấp III đồng bằng (tương tự dự án cầu Đại Ngãi), kinh phí dự trù khoảng 1.870 tỷ đồng từ nguồn kết dư của Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Cũng theo ông Lâu, việc đầu tư tuyến đường này là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, do nguồn lực còn khó khăn nên đoạn tuyến QL60 (mới) này chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, bảo đảm nối thông toàn tuyến QL60 theo quy hoạch được duyệt, chưa đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nếu đầu tư được tuyến đường này, QL60 (mới) thông toàn tuyến trên địa phận tỉnh Sóc Trăng, thông qua tuyến QL60 (cũ) kết nối với QL1, Quản Lộ Phụng Hiệp... nâng cao hiệu quả vận tải của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

Nhà báo và Công Luận: ngày 22/11/2024

Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

Tối 21/11, tại đình Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc

Trăng), Sở VHNT&DL tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau lần thứ XVIII, năm 2024.

Liên hoan năm nay có 4 đơn vị tham dự. Trong đó, ngoài 2 đội đến từ các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thì tỉnh Sóc Trăng chủ nhà góp mặt 2 đội: Đội đờn ca tài tử tỉnh Sóc Trăng, Đội đờn ca tài tử huyện Mỹ Xuyên.

Theo thể lệ, các đội thi diễn các bài vọng cổ nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32; 20 bài bản Tổ của dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ gồm: Nam, Bắc, Hạ, Oán, ca ra bộ, hòa đờn, hòa ca.

Chủ đề các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc; ca ngợi những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt...

Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ XVIII, năm 2024 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ - Hòa Tú; tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tôn vinh, phát huy những tinh hoa của loại hình âm nhạc truyền thống dân tộc.

Đồng thời, liên hoan tạo điều kiện cho các nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ của 3 tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm để nâng cao năng lực chuyên môn nhằm bảo tồn, phát triển phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ tại mỗi địa phương.

BÁO SÓC TRĂNG
(Tổng hợp)

- TỔNG BIÊN TẬP: NGUYỄN VĂN TRIỀU
- GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ 833/GP-BTTTT DO BỘ TTTT CẤP NGÀY 30-12-2021
- BÁO SÓC TRĂNG RA MỖI TUẦN 3 KỶ: THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU
- SÁP CHỮ TẠI TÒA SOẠN BÁO SÓC TRĂNG
- IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÓC TRĂNG
- GIÁ 3.500Đ



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG CHO HỆ THỐNG MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG TỈNH